



โรงเรียนบ้านละลอกตะแบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31180

โทรศัพท์ (ผอ.) : 048 416 5674 E-mail : point9094@gmail.com



ผู้บริหาร

นายจีราพัชร์ สารคร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลหอกตะแบง

โทร : 062 297 8796

Email Address : chiraphat889900@gmail.com

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน

นักเรียน จำนวน 82 คน

จุดเด่น	จุดควรพัฒนา
<ul style="list-style-type: none">• บุคลากรมีความรักและสามัคคีกัน• จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 20 คนต่อห้อง• จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพทุกชั้นเรียน• ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี• บ้าน วัด และโรงเรียนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน	<ul style="list-style-type: none">• จำนวนนักเรียนน้อย ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย• ผู้ปกครองส่วนมากมีรายได้น้อย• ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค

1 บริหารงานทั่วไป

ปัญหา อาคารเรียนที่เก่าทรุดโทรม เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นของเด็กปฐมวัยเก่า ผุพัง ไม่ค่อยปลอดภัย ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้

แนวทางแก้ไข เสนอหน่วยงานต้นสังกัดขอรับงบประมาณซ่อมบำรุง หรือแสวงหา ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชน ในการซ่อมบำรุง จัดซื้อใหม่เพิ่มเติม และจัดซื้อน้ำดื่มน้ำใช้เพิ่มเติม

2 บริหารงานบุคคล

ปัญหา ต้องใช้พนักงานธุรการร่วมกับโรงเรียนอื่น

แนวทางแก้ไข จัดครูผู้สอนประจำชั้นเรียนให้แบ่งเวลายาดูแลเรื่องงานธุรการ หนังสือราชการ ในวันที่พนักงานธุรการไปทำงานที่โรงเรียนอื่น

3 บริหารงานวิชาการ

ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะวิชาหลักยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

แนวทางแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

4 บริหารงบประมาณ

ปัญหา งบประมาณจำกัด (น้อย)

แนวทางแก้ไข ระดมทรัพยากร หาเครือข่ายแนวร่วม ความร่วมกับพันธมิตร สำหรับจัดหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้เงินทุนหรืองบประมาณจำนวนมาก

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568

โรงเรียนบ้านละลอกตะแบง กลุ่มเครือข่ายบ้านกรวด 1

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและจุดเน้นฯ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568				
1. ปลุกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ	<p>โครงการ ตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ - กิจกรรม สถานศึกษาแห่งความดี - กิจกรรม โรงเรียนปลอดภัย 	<p>เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์</p> <p>เชิงคุณภาพ นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ตลอดจนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย</p>	3,000 บาท	<p>นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ตลอดจนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย</p>
2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ศิลธรรมและประชาธิปไตย	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม สถานักเรียน - กิจกรรม เสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 	<p>เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์</p>	3,000 บาท	<p>นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นผู้นำ ผู้</p>

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		<p>เชิงคุณภาพ นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นผู้นำ ผู้ตาม ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม</p>		<p>ตาม ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม</p>
<p>3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัย และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรผู้มืออาชีพ</p>	<p>เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในโรงเรียน</p> <p>เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัย และการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ</p>		<p>1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัย และการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. นักเรียนเก่ง ดี มีสุข</p>
<p>4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น</p>	<p>โครงการ ยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านการเขียน - กิจกรรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ - กิจกรรม ค่ายวิชาการ 	<p>เชิงปริมาณ ห้องเรียนทุกห้องมีมุมอ่านหนังสือหรือมีคอมพิวเตอร์ Internet เพื่อการศึกษาค้นคว้าความรู้</p> <p>เชิงคุณภาพ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล</p>	<p>16,000 บาท</p>	<p>1. ห้องเรียนทุกห้องมีหนังสืออ่านนอกเวลาเพียงพอสำหรับบริการนักเรียน</p> <p>2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล</p>

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	โครงการ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา - กิจกรรม ค่ายคุณธรรม - กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี - กิจกรรม ทักษะศึกษา	เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข เชิงคุณภาพ นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์	38,000 บาท	นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
6. จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม	โครงการ เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรม กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการบริการ และการจัดการเรียนการสอนแบบเสมอภาคตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และทุกคนได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน แบบเรียน เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาและได้รับการดูแลช่วยเหลือตามศักยภาพ	100,000 บาท	1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและได้รับการดูแลช่วยเหลือตามศักยภาพ 2. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน แบบเรียน
7. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ	โครงการ ยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - กิจกรรม ค่ายวิชาการ - กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ	เชิงปริมาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้น เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน	20,000 บาท	นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8. เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา	โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย - กิจกรรม โรงเรียนสีขาว - กิจกรรม ว่ายน้ำเป็น เล่นให้ปลอดภัย - กิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด	เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในเบื้องต้น เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย และห่างไกลยาเสพติด		ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยไว้ก่อน และห่างไกลยาเสพติด
9. เพิ่มโอกาสและสร้างความสะดวกภาคทางการศึกษา	โครงการ เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรม กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการ อาหารกลางวัน โครงการ อาหารเสริมนม	เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการบริการ และการจัดการเรียนการสอนแบบเสมอภาคตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และทุกคนได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน แบบเรียน เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาและได้รับการดูแลช่วยเหลือตามศักยภาพ	100,000 บาท 450,000 บาท 170,000 บาท	1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและได้รับการดูแลช่วยเหลือตามศักยภาพ 2. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน แบบเรียน 3. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และดีมีนมสดทุกวัน
10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรผู้มืออาชีพ	เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในโรงเรียน เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมี		1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัย และการ

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		ความรู้ความสารถในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัย และการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ		บริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนเก่ง ดี มีสุข
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล	โครงการ บริการสาธารณูปโภค	เชิงปริมาณ ครู นักเรียน มีน้ำไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต ไวไฟ ใช้ เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในโรงเรียน มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน เมื่ออยู่ในโรงเรียน	45,000 บาท	ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในโรงเรียน มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน เมื่ออยู่ในโรงเรียน
2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู	กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง	เชิงปริมาณ ครู ร้อยละ 100 เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรรู้เข้าใจ และปรับใช้ชีวิตแบบพอเพียง	-	ครูและบุคลากรรู้ เข้าใจ และปรับใช้ชีวิตแบบพอเพียง
3. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เชิงปริมาณ วัสดุสำนักงานใช้ งานได้ปกติ เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรนักเรียน มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน	54,000 บาท	ครูและบุคลากร นักเรียน มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. การลดภาระการประเมินของสถานศึกษา	กิจกรรม นิเทศภายใน	เชิงปริมาณ ครูทุกคนได้รับการนิเทศชั้นเรียน เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน	-	เชิงปริมาณ ครูทุกคนได้รับการนิเทศชั้นเรียน เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน
5. การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต	กิจกรรม การสอนวิชาการป้องกันการทุจริต เป็นวิชาเพิ่มเติม	เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาการป้องกันการทุจริต เป็นวิชาเพิ่มเติมครบตามหลักสูตรสถานศึกษา เชิงคุณภาพ นักเรียนทุกคนตระหนักในการป้องกันการทุจริต ในทุกระดับ ทุกสังคม	-	นักเรียนทุกคนตระหนักในการป้องกันการทุจริตในทุกระดับ ทุกสังคม
6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร	กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารสัมพันธ์	เชิงปริมาณ - เชิงคุณภาพ แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียนไปยังผู้เกี่ยวข้อง สนใจ	-	แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียนไปยังผู้เกี่ยวข้อง สนใจ
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง				
1. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	กิจกรรม ติดตั้งสัญญาณ internet wifie ในโรงเรียน กิจกรรม อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต มาโรงเรียน เพื่อการศึกษาเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล	เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ 80 เข้าถึงสัญญาณ internet wifie ในโรงเรียน เชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	-	นักเรียนสามารถการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ และการดูแล สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน	โครงการ วันสำคัญ โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย	เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล แนะนำ การชี้แนะ และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต เชิงคุณภาพ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เก่ง ดี มีความสุข	12,000 บาท	นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เก่ง ดี มีความสุข
3. ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)	-	-	-	-
4. 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ	-	-	-	-
5. เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน	โครงการ ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม ตลาดนัดละหอกตะแบง	เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านทักษะการทำงาน และการประกอบอาชีพ เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทักษะเจตคติที่ดีต่อทำงานและการประกอบอาชีพ	10,000 บาท	นักเรียนมีทักษะเจตคติที่ดีต่อทำงานและการประกอบอาชีพ